



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

11 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 10 ก.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,403 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,352,953 ราย รักษาหายเพิ่ม 15,610 ราย รักษาหายสะสม 1,197,391 ราย ยังรักษาอยู่ 141,642 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 189 ราย เสียชีวิตสะสม 13,920 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 38,873,359 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 224,601,679 ราย เสียชีวิต 4,629,636 ราย รักษาหาย 201,119,635 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สหรัฐฯ ประธานาธิบดีออกมาตรการผลักดันชาวอเมริกัน 100 ล้านคนต้องฉีดวัคซีน EU สั่งห้ามผู้ที่มาจากญี่ปุ่นเข้าประเทศสมาชิก หลังยอดติดเชื้อโควิดพุ่งสูง จีน บริจาควัคซีนโควิด 19 ให้ประเทศกำลังพัฒนาอีก 100 ล้านโดส และเตรียมผลิต ARCoVax วัคซีน mRNA ตัวแรกของประเทศ ฉีดแค่เข็มเดียว **เซอร์เบีย** เริ่มสร้างโรงงานวัคซีนโควิด 19 ฝีมือจีน แห่งแรกในยุโรป **โมเดิร์นนา** พัฒนาวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นผสมวัคซีนไข้วัดใหญ่

ประเด็นสำคัญ

1.มาตรการควบคุมพื้นที่เสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, posttoday, tnnthailand, topnews,)

-ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด พร้อมคงมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามข้อกำหนดฉบับที่ 32 เดิม ถึง 30 ก.ย. 2564 และคงมาตรการเคอร์ฟิว 21.00-04.00 น. Work From Home และเปิดกิจการและกิจกรรมตามเดิม แต่ยังปิดสถานบันเทิงห้ามดื่มสุราในร้าน และเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมกำกับตามมาตรการ COVID Free Setting มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในการปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ สื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

2.การฉีดวัคซีนโควิดในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ ระบุ ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้เด็กอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเริ่มที่เด็กอายุ 12 ปีหรือไม่ เป็นห่วงเด็กเพราะจะเปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติ, nationtv, infoquest, bangkokinsight)

-ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผอ.รพ.จุฬาภรณ์ โฟสต์ว่า ช่วงนี้ 27% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐฯ เป็นเด็กเยาวชน สำหรับไทยนะ 2 แนวทาง คือ 1.ไม่ต้องเปิดเรียนไปเรื่อยๆ และฉีดวัคซีนผู้ใหญ่ให้ได้มากกว่านี้ก่อน หรือ 2.ฉีดวัคซีนให้เด็กแล้วเปิดเรียนด้วยมาตรการรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากาก เลี่ยงที่แออัดอย่างเคร่งครัด หาก อย. ตัดสินใจเข้าเด็กคงกลับไปโรงเรียนไม่ได้ หรือได้แต่เสี่ยงมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผจก., mcot)

-ศ.นพ.พย ภู่วรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ ผลวิจัยจากสหรัฐฯ พบการฉีดวัคซีน mRNA ในเด็กอายุ 12-17 ปี มีความเสี่ยงเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ถ้าฉีด 1 ล้านคน จะป้องกันการเสียชีวิตในเด็กชายได้ 2 คน เด็กหญิงได้ 1 คน ถ้าฉีดเข็มที่ 2 มีโอกาสเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กชาย 59-69 คน เด็กหญิง 8-10 คน ใน 1 ล้านคน

3.การบริหารจัดการชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3, สำนักข่าวไทย

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย อสม. มีบทบาทสำคัญตั้งแต่การระบาดรอบแรกจนถึงปัจจุบัน ผลการปฏิบัติงานของอสม. ช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ 1.ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 2.ร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่แยกกักในชุมชน และ 3.เฝ้าระวังแรงงานกลับบ้าน

-นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ภารกิจที่มอบหมายให้ อสม.ดำเนินการเพิ่มเติมในช่วงนี้ เรื่องแรก คือ ชุดตรวจ ATK ซึ่งวันที่ 16 ก.ย. สปสช.จะกระจายชุดตรวจ 8.5 ล้านชุดให้ประชาชนทั่วประเทศ โดยให้อสม.แนะนำวิธีการใช้ชุดตรวจแก่ประชาชน และแนะนำการปฏิบัติหลังได้ผลตรวจ เช่น ผลลบ ต้องติดตามอาการจนครบ 14 วัน ตรวจซ้ำอีกครั้งใน 5 วัน หากผลบวก จะช่วยประสาน รพ.สต.หรือรพ.เพื่อพิจารณาแยกรักษาที่ตัวที่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : ไอเอ็นเอ็น

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์แก่เภสัชกรประจำร้านขายยาเรื่องการใช้ชุดตรวจ ATK แบบตรวจด้วยตนเอง เพื่อสามารถให้ข้อมูลการใช้

งานแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, กท.ธุรกิจ) ทีวีช่อง 3, 9, TNN, NBT, Thaipbs

-นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.อก. กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มาตรา 7 ไม่ได้บังคับใช้การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง และอก.ได้จัดทำข้อบังคับภายในองค์การว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561 นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบกลับข้อหารือของอก. วันที่ 8 ก.ย. ว่าสามารถจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ให้กับสปสช. โดยรพ.ราชวิถี เป็นผู้จัดหา เป็นไปโดยชอบตามกฎหมายและข้อบังคับของ อก. ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กก.ก.นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนการกระจาย ATK เมื่อนำเข้ามาแล้วจะทยอยส่งให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ 76 จังหวัด และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ โดยประชาชนจะได้รับฟรีจากการลงทะเบียน 1 คนต่อ 2 กล้อง

-น.ส.ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รอง ผอ.อก. กล่าวถึงการจัดซื้อ ATK ของ Lepu ตามข้อบังคับของ อก. ว่า จากความต้องการใช้ ATK แรงด่วนของสปสช. และไม่ต้องการแข่งขันกับผู้ประกอบการหรือแสวงหาผลกำไร อก.จึงไม่ได้เลือกวิธีการซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ เบื้องต้น ATK 3 ล้านชุด มีกำหนดส่งมอบในสัปดาห์หน้าอีก คาดจะทยอยส่งครบ 8.5 ล้านชุดไม่เกินกลางเดือนต.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ให้สัมภาษณ์ว่า สปสช.เตรียมกระจายชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มเสี่ยงสามารถรับได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ร้านขายยา รพ. คลินิกชุมชนอบอุ่น รวมถึงแอปฯ เป๋าตังค์ โดยวันที่ 15 ก.ย. นี้ จะอัปเดตแอปฯ และเริ่มแจกวันที่ 16 ก.ย.

4.โครงการ Factory Sandbox

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, topnews, infoquest

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ เยี่ยมชมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox โดยระบุว่า ได้นำร่องพื้นที่แรกในโรงงานอุตสาหกรรมโดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้กับผู้ประกอบการและแรงงานในโรงงานปฏิบัติเชิงรุกตามมาตรการที่กำหนด และยังห่วงสถานประกอบการขนาดเล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนและบริการต่าง ๆ ขณะที่การดำเนินมาตรการ Bubble & Seal หรือ Factory Sandbox ทำให้ผู้ประกอบการมีภาระมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะหามาตรการช่วยสนับสนุนสภาพคล่องในการดำเนินการต่อไป

5.วิธีทำให้โควิด-เดลต้าหยุดแพร่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า การฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ แต่เมื่อติดเชื้อจะมีอาการน้อย แม้ 3 เข็มก็ยังติดเชื้อ แต่จำเป็นต้องฉีดเพราะป้องกันไม่ให้มีอาการรุนแรง แนวทางที่จะยุติการระบาดของเดลต้าได้คือต้องปล่อยทุกคนติดเชื้อตามธรรมชาติ เพราะจะมีภูมิคุ้มกันทุกคนในร่างกาย ทำให้เป็นซ้ำไม่ได้และแพร่เชื้อไม่ได้

6.เตรียมขึ้นทะเบียนยาโมลนูพิราเวียร์ในไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., nationtv

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย สธ. เตรียมนำเข้ายารักษาโรคโควิด 19 โดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้มียาหลายตัวที่ต่างประเทศกำลังวิจัยในระยะที่ 3 เช่น ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ของบริษัท MSD ยาโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ ของไฟเซอร์ คาดว่าจะรู้ผลวิจัยช่วง ก.ย.-พ.ย. นี้ จะขึ้นทะเบียนกับอย.ไทยภายใน พ.ย.นี้ และจะส่งนำเข้าใช้ในประเทศไทยต่อไป

7.ปัญหาการฉีดเข็ม 2 รพ.ใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 2 ราย ชาว จ.ชลบุรี ร้องเรียนผ่านเพจ "สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว" หลังลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 กับรพ.ใกล้บ้านแล้วเกิน 2 สัปดาห์ แต่ใกล้ถึงกำหนดฉีดวัคซีนได้สอบถามอีกครั้ง รพ.แจ้งว่าส่งรายชื่อไปแล้วแต่ส่วนกลางไม่อนุมัติวัคซีนกลับมาจึงไม่สามารถฉีดให้ได้ ต้องไปฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเหมือนเดิม

8.หญิงต้องติดโควิดขึ้นเครื่องจากภูเก็ตลงเชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-จ.ลำปาง พบหญิงตั้งครรภ์ขึ้นเครื่องบินมาจากภูเก็ตลงเชียงใหม่ นั่งรถตู้โดยสารมาถึงลำปาง ระบุใส่แมสก์ตลอด ผิดชีโนแควแล้ว 2 เข็ม เกิดมีอาการและเมื่อไปตรวจหาเชื้อที่รพ.ลำปาง พบว่าติดเชื้อโควิด 19 สสจ.ลำปางจึงออกประกาศด่วนให้ผู้ที่ใช้บริการรถตู้คันดังกล่าวไปตรวจหาเชื้อที่รพ.ใกล้บ้านทันที

9.ผู้ป่วยหมดสติกลางถนน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-มูลนิธิร่วมกตัญญู รับแจ้งเหตุชายหมดสติบริเวณปากซอยเจริญราษฎร์ 7 ถ.เจริญราษฎร์ เขตบางคอแหลม กทม. เบื้องต้น

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ชายคนดังกล่าวแจ้งว่าติดเชื้อโควิด 19

10.เรียกร้องเปิดสถานออกกําลังกาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-นายปริญญา พานิชภัคดี รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ นำกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการสถานออกกําลังกายและผู้ฝึกสอนการออกกําลังกายยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีข้อเสนอ ดังนี้ 1.ยกเลิกคำสั่งปิดสถานออกกําลังกายและฟิตเนสแบบเหมารวม โดยให้ปิดเฉพาะสถานประกอบการที่พบผู้ติดเชื้อหรืออยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นระยะ 14 วัน 2.ขอให้มีคำสั่งให้สถานออกกําลังกายและฟิตเนสกลับมาเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบ ภายใน 1 ต.ค. 2564 3.พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ โดยเร็วที่สุด 4.พิจารณาการเยียวยา การพักชำระหนี้ และ/หรือการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 5.เปิดช่องทางสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น 6. พิจารณานโยบายเรื่องภาษีส่วนบุคคล 7.พิจารณาการเปิดให้บริการสถานออกกําลังกายตามความพร้อมของผู้ประกอบการเป็นรายๆ ไป โดยต้องไม่ผิดกฎหมายหรือข้อกำหนดในการดำเนินกิจการจากการออกคำสั่งจากทางภาครัฐ

11.รพ.สนามธรรมศาสตร์เตรียมรับระลอก 5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ChiangmaiNews

-รพ.สนามธรรมศาสตร์ เป็นห่วงว่าการระบาดระลอกที่ 5 อาจจะมีถึงและรุนแรงกว่าระลอกที่ 4 ที่เพิ่งคลายมาตรการ จึงต้องเตรียมรับมือปรับปรุงระบบเพื่อรองรับ

12.ผลสำรวจพฤติกรรมป้องกันตนเองในบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.สุวรงค์ชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ผลสำรวจอนามัยโพล ถึงความกังวลและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19 ในบ้าน พบพฤติกรรมที่ประชาชนทำได้มากที่สุด คือ ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวแยกกับผู้อื่น ทำความสะอาดอุปกรณ์/บริเวณจุดสัมผัสร่วม แยกห้องนอน สวมหน้ากากตลอดเวลาในบ้าน ส่วนพฤติกรรมที่ทำได้น้อยสุด คือ การแยกกินอาหาร จึงขอย้ำให้สมาชิกในบ้านป้องกันตนเองขั้นสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง NBT, Thaipbs

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะผู้บริหาร รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 300 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยจะจัดส่งไปยังรพ.บุษราคัม 100 เครื่อง และกรมการแพทย์ 200 เครื่อง เพื่อกระจายไปยัง รพ./สถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ สถานพยาบาลในสังกัดและหน่วยบริการภาคีเครือข่าย/ศูนย์พักคอย CI ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุ แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อยืนยันลดลง ขณะที่ผู้เสียชีวิตและสัดส่วนผลบวก ATK อยู่ในเกณฑ์คงตัว ขอให้เร่งสื่อสาร Universal Prevention ในการอยู่ร่วมกันภายในบ้าน ภายในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และติดตามกำกับปฏิบัติตามมาตรการ COVID-Free Setting ติดตาม Sentinel Surveillance โดยเฉพาะในสถานที่เสี่ยงต่างๆ เช่น ตลาด ร้านอาหาร สถานีขนส่ง โรงเรียน ในจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ทวีช่อง NBT

-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากหน่วยงานภาคเอกชนจีน อาทิ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบมือกด ชุด PPE และหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสู้ภัยโควิด 19 ในรพ.บุษราคัม และสถานพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ก.การอุดมศึกษา รายงานการสำรวจการใส่หน้ากากอนามัยจากระบบ AI MASK ใน กทม. 29 เขต พบว่า ใส่หน้ากากถูกต้อง 99.72% ไม่ถูกต้อง 0.26% ไม่ใส่หน้ากาก 0.02% โดยมีเพียงเขตสัมพันธวงศ์กับปทุมวันที่ไม่ถึง 99% อยากให้พฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นในอีก 76 จังหวัด สำหรับแผนการจัดหาวัคซีนโควิด 19 คาดว่า จะมียุติวัคซีนเข้ามาในประเทศ 152.9 ล้านโดส เพิ่มเติมวัคซีนจากแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์ ศบค.เห็นชอบแผนการจัดสรรวัคซีน 24 ล้านโดส แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 16.8 ล้านโดส นักเรียนอายุ 12-17 ปี 4.8 ล้านโดส แรงงานในระบบประกันสังคม 0.8 ล้านโดส หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การภาครัฐ ราชทัณฑ์ 1.1 ล้านโดส กลุ่มที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม และต้องฉีดเข็มกระตุ้น 0.5 ล้านโดส โดยกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป จะใช้สถานศึกษาเป็นจุดฉีด ใช้สูตรการฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม คาดว่ากรมควบคุมโรคจะจัดส่งวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดได้ในช่วงเดือน ต.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-สศช. จัดโครงการตรวจเชื้อโควิด 19 เชิงรุกที่ สน.พลับพลาไชย 1 และสน.พลับพลาไชย 2 สำหรับข้าราชการตำรวจและ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ครอบครัวทั่วประเทศ และจัดสรรชุดตรวจ ATK ให้กับทุกหน่วย โดยใช้รถเคลื่อนที่สำหรับสถานีตำรวจ บ้านพักข้าราชการ ตำรวจและแหล่งชุมชนในพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ topnews, TNN</p> <p>-รพ.ตำรวจ ประกาศเชิญชวนประชาชนกลุ่ม 608 ที่เคยได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนก้าเป็นเข็มแรก Walk in เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ได้ตั้งแต่ 10-30 ก.ย. 2564 หรือจนกว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจะหมด ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 The Event Space ชั้น 3 ศูนย์การค้าอิมรินทร์พลาซ่า กทม.</p> <p>-รพ.ศิริราช เปิดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จองวัคซีนแอสตราเซนเนก้าสำหรับเดือน ก.ย. ผ่านแอปฯ Siriraj Connect ตั้งแต่ 10-20 ก.ย. เพื่อรับการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-3 ต.ค. ที่รพ.ศิริราช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-ก.การต่างประเทศ โพสต์ข้อความขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่บริจาควัคซีนโควิด 19 ของ บ.แอสตราเซนเนก้า ให้ไทยอีก 300,000 โดส ถึงไทยเมื่อ 8 ก.ย. รวมทั้งมีแผนส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน 775 เครื่อง สนับสนุนระบบจัดเก็บขนส่งวัคซีนพัฒนารักษาโรคและอุปกรณ์ มูลค่ากว่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ</p> <p>-นายปรัชญา กิรินันท์ นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นักกีฬานักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกซ้อม จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ทีมรวม 36 คน ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกาครบ 2 เข็มแล้ว พร้อมขอบคุณอธิบดีกรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร รพ.นครพิงค์ และภารกิจแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนวัคซีนและอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมที่ได้รับวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-กกก.โรคติดต่อ จ.กระบี่ ประกาศปิดการเข้า-ออกเกาะพีพี หมู่ 7 ต.อ่าวนาง และ ม.8 บ้านแหลมตง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ตั้งแต่ 11-17 ก.ย. เนื่องจากพบแรงงานภายในแคมป์คนงานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเกาะพีพีติดเชื้อ 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา เป็นคนไทย 7 ราย รอผลตรวจอีก 87 ราย ยกเว้นนักท่องเที่ยวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังเดินทางได้ปกติ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 2021</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ประชาชาติ, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, ผู้จัดการ, newtv, mcot, mthai, thaipbs, thejournalistclub, thailandplus, pimthai, pptvhd36)</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ก.ย. ของทุกปี โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สมาคมจิตแพทย์ฯ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ผู้แทนสื่อมวลชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมและเสวนา โดยเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การลดความสูญเสียในสังคม</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจเรื่องปัญหาการฆ่าตัวตายมากขึ้น จากการประสพวิกฤติใหญ่ คือ การระบาดของโรคโควิด 19 ที่กระทบทั้งสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ลงถึงระดับครัวเรือนและกินเวลายาวนาน จากฐานข้อมูลไบรณบัตร์ ระบุการเสียชีวิตนอกรพ. และระบบรายงานการฆ่าตัวตาย พบแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2563-2564 อัตราการฆ่าตัวตาย 10 ต่อแสนประชากร ยุทธศาสตร์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ปี 2564-2565 ตั้งเป้าลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของประเทศไทย ไม่ให้เกิน 8 ต่อแสนประชากร</p>	
<p>แนะสังเกตอาการน้องจ๊าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36</p> <p>-นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีน้องจ๊านหายออกจากบ้านหลายวัน ว่า เด็กอาจมีความวิตกกังวลแฝงอยู่ในใจ หลังจากนั้นให้คนใกล้ชิดหมั่นสังเกตอาการและติดตามระยะยาว 6 เดือน-1 ปี</p>	